



# "สุวรรณ กาญจนโกมล" ปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งท่าลี่



จากนักศึกษาสัตวบาลของกรมปศุสัตว์ในระดับวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการเกษตรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จนเข้ารับราชการที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยประจำอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย รับผิดชอบด้านสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์ปีก สัตว์ให้เนื้อให้นม มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการพอสมควร จนกระทั่งอยาก จะทำอะไรให้เป็นของตัวเองบ้าง ทำให้ คุณสุวรรณ กาญจนโกมล อายุ 54 ปี ตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการ คืนถิ่นเกิด ที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

"ที่บ้านมีที่ทำกินอยู่แล้ว 15 ไร่ ปลูग्มะขามหวานไว้เก็บขายอยู่นาน แต่ระยะหลังมะขามหวานราคาคดกั้มาก ราคาไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2555 จึงโค่นทิ้งเหลือไว้เพียง 40-50 ต้น ไร่เก็บกินขายบ้าง นิดหน่อย พื้นที่เปล่าหันมาปลูग्มันสำปะหลัง เนื่องจากช่วงนั้นราคาดีพอสมควร แต่ราคาก็ไม่ค่อยจะมั่นคง การปลูग्มันสำปะหลังก็ทำเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในครอบครัว ทำอยู่ 2 ปี จึงตัดสินใจเลิกทำ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีมาก ประกอบกับราคาเริ่มตกต่ำ และหันมาสนใจเรื่องศาสตร์พระราชชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการเกษตรแบบพอเพียง ทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพราะเห็นตัวอย่างญาติพี่น้องเจ็บป่วยจากการทำเกษตรใช้สารเคมี จึงคิดทำเกษตรอินทรีย์"

คุณสุวรรณเริ่มศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีการทำเกษตรปลอดสารพิษ ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โดยเบื้องต้นให้ทดลองปลูग्พืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน ถ้าเหลือก็จะ





“ตลาดยังเปิดกว้างพร้อมรับพืชผลเกษตรอินทรีย์อีกมาก แต่เกษตรกรที่จะมาทำ  
 ตรงนี้ต้องมีความขยันและซื่อสัตย์ทั้งกับตนเองและลูกค้า การเกษตรอินทรีย์  
 หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงจะอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้”

เก็บขายได้ราคาดีและมีตลาดรองรับแน่นอน หลังจาก  
 นั้นค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ของคนที่อยู่ สู่สวนเกษตร  
 อินทรีย์ “ไร่พินสุวรรณออร์แกนิก” ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่ 7  
 ตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร. 08-0182-5416  
 และ 08-6219-0091

ระยะแรกลงกล้วยน้ำว้า มะม่วง ครอบ ๆ พื้นที่เป็นพืช  
 ระยะกลาง ระยะยาว ส่วนพืชอายุสั้นก็ลงพืชผักสวนครัว  
 พืชตระกูลถั่ว ผักสลัดต่าง ๆ เริ่มปรับปรุงดินโดยหาความรู้  
 จากปราชญ์และภูมิปัญญาจากผู้อาวุโสทั้งหลายที่มี  
 ชื่อเสียง เช่น อาจารย์สุรนต์ ทรัพย์ประภา และอีกหลายคน  
 รวมทั้งเข้าศึกษาอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เน้นการทำเกษตร  
 อินทรีย์ เมื่อเข้าใจแล้วจึงลงมือทำ

“ครั้งแรกลงผักสลัด ถั่วฝักยาว ไม้ใช้กิน ขณะเดียวกัน  
 ก็เริ่มทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพไว้ต่อยอดในการทำปุ๋ย  
 ทำน้ำยาฆ่าแมลง ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร เช่น บอระเพ็ด  
 สะเดา ข่า พอผ่านไปหนึ่งปีได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ จึง  
 ขยายพื้นที่เพิ่มและปลูกพืชผักต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น กวางตุ้ง  
 คะน้า แดงร้าน แดงกวา ถั่วพู และผักสลัดอีกหลายสายพันธุ์  
 เพราะมั่นใจในตลาดว่าไปได้”

แต่เมื่อคุณสุวรรณนำพืชผักที่ปลูกในแปลงของตน  
 ไปให้สำนักงานพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  
 ตรวจ พบว่ายังมีสารตกค้าง จึงเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
 พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ให้มาตรวจสอบ  
 ที่แปลงปลูก ได้รับคำแนะนำให้หยุดพักน้ำก่อนนำน้ำไปใช้  
 เพราะแหล่งน้ำสาธารณะอาจปนเปื้อนสารเคมีจากภายนอก  
 จากนั้นได้ลองปฏิบัติตามเมื่อนำผลผลิตไปตรวจสอบสารพิษ  
 พบว่าไม่มีสารพิษตกค้างอีกเลย เมื่อผลตรวจสอบการผลิต  
 ผ่านจึงเหมือนคำรับรองว่า ผลผลิตจากไร่พินสุวรรณปลอด  
 สารพิษ และยังได้รับการแนะนำด้านการตลาดจากสำนักงาน

พัฒนาการเกษตรที่3 ให้รู้จักกับฝ่ายจัดซื้อจากห้างสรรพสินค้า  
 ขึ้นนำหลายแห่งทั้งแม็กซ์แวลู เดอะมอลล์ จนได้เปิดตลาด  
 กับห้างดังกล่าว นำไปสู่การตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดย  
 รวบรวมเพื่อนเกษตรกรที่มีแนวคิดเหมือนกันได้ราว 40 คน

เบื้องต้นสมาชิกเข้ามาเรียนรู้ที่บ้านของคุณสุวรรณ  
 ตั้งแต่การเตรียมดิน การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นตัวหลัก  
 ในการทำปุ๋ยหมักและยาฆ่าแมลง สมาชิกเข้ามาเรียนรู้  
 และกลับไปลงมือทำที่ที่ทำกินของตนเอง นอกจากนี้  
 สมาชิกยังต้องให้สัญญาต่อกันเรื่องความซื่อสัตย์ต่อ  
 วิชาชีพเกษตรกรรม จนในที่สุดก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน  
 ออร์แกนิกท่าลี่ขึ้น มีสมาชิกแรกก่อตั้ง 7 คน สมาชิกที่  
 จัดตั้งกลุ่มก็ได้นำความรู้ไปทำการผลิตในพื้นที่ของ  
 ตนเอง และสร้างแบรนด์ของตนเอง เพราะแต่ละคนก็มี  
 เครือข่ายของตนเอง นอกจากนี้ยังเข้ามาช่วยเหลือกันที่  
 กลุ่มอีกด้วย และสมาชิกก็ยังขอแรงสมาชิกด้วยกันให้ไป  
 ช่วยในพื้นที่ของตน เรียกว่าวนเวียนช่วยกันหมด

ในส่วนของไร่พินสุวรรณเป็นศูนย์กลางรวมสินค้าที่  
 เป็นพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งมีการตรวจสอบสินค้าตลอดเวลา  
 โดยมีคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเป็นผู้  
 ตรวจสอบ ผลผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด  
 ได้แก่ ผักกาดหอม ผักสลัดต่าง ๆ พริกแห้ง แดงกวา ถั่วฝักยาว  
 คะน้า กวางตุ้ง และผักตามฤดูกาล ทั้งนี้จะผลิตตามยอด  
 สั่งซื้อ ในขณะที่เดียวกันผลผลิตส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่ายใน  
 ตลาดท้องถิ่นด้วย เพราะอยากจะให้คนท้องถิ่นเข้าใจถึง  
 ระบบเกษตรกรรมปลอดสารพิษและได้บริโภคด้วยเช่นกัน  
 ส่วนการขนส่งจากสวนจากไร่ไปสู่ห้างใหญ่ในกรุงเทพฯ  
 ได้รับการอนุเคราะห์ห้อย่างดีจากผู้รับซื้อเพราะถือว่าเป็น  
 ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง กลุ่มและเกษตรกร  
 มีหน้าที่ผลิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

“ตลาดยังเปิดกว้างพร้อมรับพืชผลเกษตรอินทรีย์  
 อีกมาก แต่เกษตรกรที่จะมาทำตรงนี้ต้องมีความขยันและ  
 ซื่อสัตย์ทั้งกับตนเองและลูกค้า การเกษตรอินทรีย์หรือ  
 เกษตรปลอดสารพิษจึงจะอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้”

นอกจากพืชผักแล้ว ไร่พินสุวรรณยังเลี้ยงเป็ด ปลูก  
 กล้วยน้ำว้า มะม่วง แก้วมังกร มะขามหวาน ทั้งพืชสวน  
 จำพวกไม้ผล พืชไร่ ใช้ระบบน้ำหยด ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็น  
 ตัวเสริม จึงได้ผลผลิตทั้งพืชกินผล กินผัก กินใบสมบูรณ์แบบ  
 ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย มีเงินเหลือเก็บ  
 เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ส่วนปัญหาและอุปสรรค  
 มีอยู่บ้างจำพวกแมลงมากัดกินพืชผัก แต่คุณสุวรรณก็ปล่อย  
 ให้กัดกินไปบ้างไม่ซำก็จะมีแมลงที่ทำลายแมลงด้วยกัน  
 มาเป็นวัฏจักรของแมลง ขณะเดียวกันก็คิดยาป้องกันด้วย  
 ยาฆ่าแมลงที่ทำขึ้นเอง ช่วยให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงแมลง  
 กัดกินอะไรได้ไม่มาก เรื่องศัตรูพืชจำพวกแมลงจึงไม่ใช่  
 ปัญหา แต่อุปสรรคจริง ๆ คือสายการบินบางครั้งไม่รับขน  
 สินค้า อ้างว่าขนส่งภาระของผู้โดยสารก่อน หรืออ้างว่า  
 น้ำหนักเกินบ้าง ทำให้ส่งสินค้าได้ล่าช้า เรื่องนี้คุณสุวรรณ  
 จึงอยากฝากไปถึงขนส่งของจังหวัดเลยให้ช่วยดูแล

ไร่พินสุวรรณเป็นสวนเกษตรผสมผสานเป็นเกษตร  
 ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ มีเกษตรกรจากหลายท้องที่  
 ทั่วทุกภาคของประเทศมาศึกษาดูงานอยู่ตลอด จึงเป็นแหล่ง  
 เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของจังหวัดเลย หากผู้อ่าน  
 ท่านใดมีโอกาสมาท่องเที่ยว แวะเวียนเข้าไพบาคความรู้เรื่อง  
 เกษตรอินทรีย์จากปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งอำเภอท่าลี่  
 ท่านนี้ได้ตามอัธยาศัย ๑

ขอขอบคุณ คุณเกียรติพงษ์ ชวงษ์ ผู้อำนวยการ  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเลย